



TRƯỜNG QUÂN SỰ TỈNH Nhiều sáng kiến hữu ích

Bắn súng ngắn K54 là một nội dung khó, đòi hỏi người bắn nắm chắc cấu tạo, thành thạo yếu lĩnh, động tác, tích cực và tự giác luyện tập để hình thành kỹ năng, kỹ xảo trong quá trình bắn đạn thật. Từ thực tế đó, Đại úy Nguyễn Văn Đoàn, giáo viên Trường Quân sự tỉnh đã có sáng kiến "Bộ thiết bị huấn luyện, kiểm tra bắn và quan sát kết quả bắn súng K54 ngoài thực địa".



Lãnh đạo Trường Quân sự tỉnh giới thiệu sáng kiến "Thiết bị kỹ thuật dò, gỡ, khắc phục mìn và bẫy mìn".

Theo Đại úy Nguyễn Văn Đoàn, ý tưởng sáng kiến này được anh ấp ủ từ ngày còn công tác tại Ban CHQS huyện Kiến Xương nhưng đến năm 2016 khi về Trường Quân sự tỉnh giảng dạy anh mới có điều kiện nghiên cứu kỹ hơn và bắt tay vào làm sáng kiến. Từ quá trình huấn luyện, các bài bắn súng ngắn K54 có nhiều mục tiêu, thời gian và tư thế bắn các phần khác nhau. Bài bắn theo trình tự nâng cao dần từ chậm đến nhanh nhưng đòi hỏi độ trúng chum tốt, số lượng đạn, vật chất bảo đảm cho luyện tập và bắn nhiều. Ngoài ra, mục tiêu bố trí cố định ở cự ly 25m to, rõ để quan sát nhưng khoảng cách giữa các mục tiêu giống nhau nên người bắn dễ nhầm mục tiêu khi bắn... Vì thế, tôi nghĩ cần phải có thiết bị có thể áp dụng khi kiểm tra bắn súng mà không cần tổ chức bắn đạn thật; đồng thời tiết kiệm được trên mọi địa hình, tiết kiệm nhân lực... Sau khi nảy sinh ý tưởng, tôi cùng với các đồng đội xây dựng kế hoạch và được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đánh giá cao, tạo mọi điều kiện cả vật chất và tinh thần.

Vật chất làm sáng kiến bao gồm đèn laser công suất 5.000MV, ánh sáng xanh an toàn với mắt người, sử dụng nguồn điện pin 3,7V, bộ phận liên kết đèn vào thân súng, giá



Học viên lớp sĩ quan dự bị động viên huấn luyện tại Trường Quân sự tỉnh.

hiệu chỉnh súng, ống nhòm 21mpxel, giá liên kết ống nhòm với điện thoại, phần mềm nhận, truyền tín hiệu vào máy tính và điện thoại, máy tính. Nguyên lý hoạt động của sáng kiến là sử dụng đường đi của tia laser thay cho đường đi của đầu đạn. Khi bóp cò, đèn laser phát sáng điểm chạm của tia laser trên bia ở đầu thì đó là kết quả bắn; đồng thời, thiết bị quan sát lưu lại thời điểm xuất hiện ánh sáng của tia laser trên bia

vào máy tính. Sáng kiến được áp dụng cho nhiều đối tượng học tập, huấn luyện tại Trường Quân sự tỉnh như: sĩ quan, học viên đào tạo sĩ quan dự bị, sinh viên đại học...

Đại úy Nguyễn Văn Đoàn chia sẻ thêm: Ưu điểm của sáng kiến đối với người tập là giảm thời gian công tác chuẩn bị, tiện lợi, gọn nhẹ; trực tiếp quan sát được kết quả bắn của mình, từ đó rút kinh nghiệm để nâng cao kết quả bắn và tạo

hứng khởi trong quá trình huấn luyện. Đối với giáo viên, bảo đảm độ chính xác nhận xét, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị khi huấn luyện. Ngoài ra, sáng kiến sử dụng cho nhiều lần tập, độ bền cao. Ngoài ra, có thể áp dụng với súng AK trong cự ly 100m ban đêm. Giá thành của sáng kiến chưa đến 1 triệu đồng.

Cùng với sáng kiến "Bộ thiết bị huấn luyện, kiểm tra bắn và quan sát kết quả bắn súng K54 ngoài thực địa", mùa huấn luyện năm nay, Trường Quân sự tỉnh còn có sáng kiến "Thiết bị kỹ thuật dò, gỡ, khắc phục mìn và bẫy mìn" của Thiếu tá Bùi Văn Khoa, Trưởng ban Tham mưu - Đào tạo. Giới thiệu về sáng kiến của mình, Thiếu tá Bùi Văn Khoa cho biết: Ưu điểm lớn nhất của bộ thiết bị này là rẻ, dễ làm và khả năng ứng dụng rộng rãi tại nhà trường và các đơn vị. Nếu tận dụng được nguồn điện có sẵn thì giá thành của sáng kiến chưa đến 60.000 đồng. Mục đích làm ra sáng kiến này chính là việc nâng cao ý thức học tập, ôn luyện của học viên nhằm nâng cao hiệu quả môn học dò, gỡ và khắc phục vật cản nổ trong huấn luyện.

Nguyên liệu để làm sáng kiến là chiếc đèn pin hồng (dạng đèn pin tiết kiệm điện), loa nghe nhạc có thể nhớ hoặc bóng đèn điện và bình ắc quy 12V. Cách làm và sử dụng sáng kiến: Đầu một đầu dây của loa vào một cực nguồn của ắc quy, đầu còn lại của loa hoặc còi đầu qua thiết bị đèn pin sau đó đầu vào cực còn lại của ắc quy. Bố trí đèn pin như một bẫy mìn trên thao luyện, bãi tập. Khi người học thực hành dò, gỡ mìn phát tín hiệu, nếu làm đúng kỹ thuật, khắc phục được bẫy mìn và mìn thì thiết bị không phát tín hiệu và nếu người học không làm đúng thao tác kỹ thuật, nguồn điện lưu thông sẽ phát tín hiệu tương trưng bẫy mìn, mìn nổ thì khi đó người học không hoàn thành nhiệm vụ...

Đại tá Vũ Xuân Hải, Chính ủy Trường Quân sự tỉnh cho biết: Đây chỉ là hai trong số nhiều sáng kiến của đơn vị trước mùa huấn luyện. Mỗi sáng kiến ra đời chúng tôi đều trân trọng công sức, trí tuệ của cán bộ, chiến sĩ. Vì vậy, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường sẽ nghiên cứu lựa chọn những sản phẩm hiệu quả, có giá thành tương đối phù hợp để áp dụng vào công tác huấn luyện. Điều này vừa không gây lãng phí công sức của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị vừa nâng cao chất lượng huấn luyện trong tình hình mới.

TẮT ĐẠT

QUỲNH PHỤ

Phần đầu 95% trở lên dân số tham gia BHYT

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng cải cách hành chính, tăng cường phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh để bảo đảm tốt hơn nữa quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT)... là những giải pháp được Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Phụ tích cực triển khai thực hiện nhằm hướng tới mục tiêu có từ 95% trở lên dân số tham gia BHYT trong năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Định, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện cho biết: Năm 2017, với nhiều giải pháp đồng bộ, số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện đạt hơn 203.100 người, tăng gần 15.340 người, vượt hơn 8,5% so với năm 2016, đạt tỷ lệ bao phủ 87,4% dân số toàn huyện, trong đó số người tham gia BHYT gia đình là gần 62.790 người. Với mục tiêu từ 95% trở lên dân số tham gia BHYT năm 2018, Bảo hiểm xã hội huyện đã xây dựng kế hoạch với nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó công tác tuyên truyền được xem là một trong những nhiệm vụ chủ chốt để mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHYT. Cùng với các hình thức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi, tờ rơi, đăng tin trên Bản tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cán bộ, nhân viên Bảo hiểm xã hội huyện đã trực tiếp xuống cơ sở cùng đại lý thu các xã, thị trấn tuyên truyền cho người dân hiểu về quyền lợi và trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT, tầm quan trọng của BHYT khi áp dụng chính sách tăng giá viện phí đối với người bệnh không có thẻ. Những trường hợp chưa tham gia BHYT sẽ được các đại lý thu đến trực tiếp tư vấn, tìm hiểu khó khăn, vướng mắc để cùng tìm hướng giải quyết, tháo gỡ. Song hành cùng các nhiệm vụ thường xuyên, ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội huyện đã phát động

phong trào thi đua "đồng thuận cao, lao động giỏi, về đích sớm" trong viện chức, lao động hợp đồng để nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho các xã, thị trấn, đơn vị, doanh nghiệp đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện công tác BHXH, BHYT theo quy định. Để nắm bắt, quản lý đối tượng tham gia BHYT, Bảo hiểm xã hội huyện đã cử 6 cán bộ thuộc tổ thu phối hợp với các xã, thị trấn, đơn vị, đại lý thu tăng cường rà soát, đến từng nhà, đơn vị rà từng đối tượng. Việc phát hành thẻ BHYT được Bảo hiểm xã hội huyện chú trọng sao cho kịp thời, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi đi khám chữa bệnh BHYT. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện rà soát, lập danh sách để phát thẻ kịp thời.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện hiệu quả giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN và nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bên khi đăng ký thực hiện các thủ tục tham gia BHYT

cũng là những nhiệm vụ được Bảo hiểm xã hội huyện coi trọng. Để thực hiện nhiệm vụ này, Bảo hiểm xã hội huyện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch điện tử đối với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn; từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý, tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. Cùng với những giải pháp trên, ngành Bảo hiểm xã hội nói chung và Bảo hiểm xã hội huyện nói riêng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tiến độ thực hiện BHYT đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, từ đó cũng có niềm tin của nhân dân vào tính ưu việt của chính sách BHYT.

Năm 2018 được xác định là năm có nhiều khó khăn trong công tác phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT toàn dân khi người dân chưa tham gia trong huyện chủ yếu rơi vào các nhóm đối tượng như: chủ quan, chưa bị bệnh nặng; mức thu nhập thấp; chưa nhận thức đúng, dù quyền lợi khi tham gia BHYT... Song với tinh thần quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 và hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân, Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Phụ sẽ nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

HOÀNG LÃNH



Giao dịch một cửa tại Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Phụ.

ĐẢNG BỘ XÃ THÁI THÀNH

Lãnh đạo phát triển kinh tế

Cùng với làm tốt công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Đảng bộ xã Thái Thành (Thái Thụy) chú trọng lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Năm 2018 xã phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt hơn 200 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người gần 40 triệu đồng trong điều kiện chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là bài toán đang được Ban Chấp hành Đảng bộ xã nỗ lực tìm lời giải.

Từ một thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao, những năm gần đây, đời sống vật chất, tinh thần của người dân thôn Đồng Nhân được nâng lên rõ rệt. Các gia đình tích cực đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Kết quả đó có vai trò lãnh đạo của Chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn. Trên cơ sở bám sát nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và căn cứ đặc thù của thôn, từng nhiệm vụ, giải pháp được thảo luận thấu đáo. Với kinh nghiệm của một cán bộ từng giữ vị trí chủ chốt của xã, ông Đỗ Văn Chương, Bí thư Chi bộ thôn cho rằng, mục tiêu giảm nghèo trước hết phải bắt đầu bằng những định hướng cụ thể.

Năm 2018, thôn Đồng Nhân tiếp tục duy trì cấy giống lúa năng suất cao chiếm 60%, giống lúa chất lượng 40%. Lĩnh vực chăn nuôi chú trọng đàn bò sinh sản, phát triển hình thức nuôi trang trại. Vấn đề lao động việc làm, phát triển nghề đan rá xuất khẩu, móc sợi, nghề may, xây dựng được đẩy mạnh. Những quân nhân hoàn thành nhiệm vụ và đủ sức khỏe sẽ được tạo điều kiện đi xuất khẩu lao động.

Đặc thù xã thuần nông, xa trung tâm huyện, để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, giải pháp hàng đầu Đảng bộ xã Thái Thành đưa ra là giúp người dân tiếp cận và ứng dụng khoa học công nghệ. Vì thế, việc xây dựng nghị quyết chuyên đề năm 2018, Đảng ủy xã đặc biệt chú ý công tác đào

trào nghề, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cấp chính quyền và các đoàn thể tăng cường phối hợp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện các mô hình liên doanh liên kết trong đầu tư, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Xác định thế mạnh là sản xuất nông nghiệp, Thái Thành tiếp thu những giống lúa năng suất, giá trị kinh tế cao, quy vùng sản xuất lúa hàng hóa 120 mẫu tại thôn Đồng Nhân và thôn Nghĩa Phong. Lĩnh vực chăn nuôi, khuyến khích người dân phát huy lợi thế vùng ven đê, ven bãi, hình thành các mô hình chăn nuôi tập trung. Đồng thời, đa dạng nghề thủ công nghiệp nhằm phá

độc canh cây lúa. Theo ông Phạm Văn Tới, Bí thư Đảng ủy xã, đây là những yếu tố cốt lõi tiên tiến nên sản xuất theo hướng hiệu quả, bền vững. Bên cạnh trồng trọt, Thái Thành vẫn tập trung phát triển chăn nuôi đàn gia súc, tận dụng lợi thế vùng ven sông, ven bãi và vùng chuyển đổi ven sông Trà Lý, vận động các gia đình phát triển kinh tế tập trung, bảo đảm môi trường. Thái Thành cũng xác định ngành nghề tiểu thủ công nghiệp rất quan trọng, riêng năm 2017, xã có khoảng 300 lao động làm nghề đan cói xuất khẩu, thu nhập gần 10 tỷ đồng. Năm 2018, vẫn khuyến khích nghề đan cói xuất khẩu, tạo điều kiện mở rộng các cơ sở may hiện có.

Để nhanh chóng đưa nghị quyết về phát triển kinh tế đi

vào cuộc sống, Đảng bộ xã Thái Thành quán triệt các chỉ bộ và đảng viên nêu cao tính tiên phong, gương mẫu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các thôn và cụm dân cư nắm bắt tình hình, định hướng giải pháp. Các đoàn thể hàng năm thực hiện công tác giảm nghèo, giúp đỡ hội viên và vợ chồng, giúp đỡ hội viên và vợ chồng, hàng tháng kiểm tra, xuất. Chủ tịch Hội Liên hiệp

Phụ nữ xã Thái Thành Nguyễn Thị Nhung cho biết: Năm 2018, tiếp tục duy trì mô hình giúp đỡ phụ nữ nghèo có địa chỉ bằng con giống, vật nuôi, cũng như vật tư nông nghiệp. Mặt khác, Hội đứng ra tin chấp các kênh ngân hàng và quỹ tín dụng đến thời điểm hiện tại là 6,5 tỷ đồng cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Phân công các đồng chí tổ trưởng các tổ tiết kiệm và vay vốn, hàng tháng kiểm tra, đôn đốc các hộ bảo đảm sử

dụng vốn đúng mục đích, trả lãi, gốc đúng kỳ hạn.

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, gắn với các giải pháp sát thực trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Đảng bộ xã Thái Thành đã, đang khẳng định vai trò, năng lực lãnh đạo, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, đưa kinh tế - xã hội ở xã nông thôn mới phát triển.

LÊ LAN (Đài TTTT Thái Thụy)



Sản xuất nông nghiệp ở Thái Thành (Thái Thụy).

Ảnh: TRẦN TUẤN